

## 10 อันดับเสื้อผ้าคลาสสิก...ที่สาวเทรนต์ห้ามพลาด

นำเสนอเมื่อ : 22 มี.ค. 2552

คนไทยเรามักจะแต่งตัวตามแบบตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ แล้วคุณรู้ไหมว่าตอนนี้คนทางฝั่งตะวันตกได้มีการจัดอันดับเสื้อผ้าที่ถือว่าเป็นสุดยอดคลาสสิกที่ใส่ได้ทุกยุคทุกสมัย มาดูกันดีกว่าว่าจะมีเทรนต์อะไรบ้าง

### อันดับ 1 : กางเกงสีจาง

เก๋อมตะอันดับแรก ต้องยกให้กางเกงสีทหารแบบนี้ เพราะใส่ได้เรื่อยๆ ยิ่งไงก็ไม่มีเอ้าท์ แกรมเมทซ์กับเสื้อยืดได้ทุกสไตล์

### อันดับ 2 : รองเท้าผ้าใบ

เพราะใส่ได้เกือบทุกโอกาส รองเท้าผ้าใบ ยังมีการออกแบบใส่ลูกเล่นสวยๆ แปลกๆออกมาอยู่เรื่อยๆ พอเอามาเมทซ์กับเสื้อผาแล้ว ทำให้อูสบายๆ แบบมีรสนิยมทันที

### อันดับ 3 : ลิปสติคสีแดง รวมถึงลิปกรอสต่างๆ

ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นความสดใส ให้กับริมฝีปากสวยๆของคุณดูเด่นยิ่งขึ้น

### อันดับ 4 : ชุดสูท

ว่ากันว่าผู้หญิงเวลาใส่ชุดสูทจะรู้สึกมีอำนาจ กล้าและมั่นใจมากขึ้น

### อันดับ 5 : ไช่มุก

ไม่ว่าเมื่อไหร่ ไช่มุกก็คงความเรียบแต่หรูไว้เสมอ ไม่ว่าผู้หญิงคนไหนก็ใส่ไช่มุกสวยด้วยกันทั้งนั้น ต่อให้มันเป็นไช่มุกเทียมก็ตาม!!

### อันดับ 6 : เสื้อโค้ทกันฝน

สำหรับชิ้นนี้ บ้านเราไม่ค่อยได้ใช้กัน เพราะส่วนใหญ่จะนิยมใช้ร่มเก๋ๆลายน่ารักๆ แต่จริงๆแล้ว เสื้อกันฝนแบบที่มีเข็มขัดจะทำให้ดูเท่ๆมาก โดยเฉพาะใส่กับรองเท้าสูง แล้วจะมัวถือร่มกันอยู่ทำไม เปลี่ยนมาใช้เสื้อกันฝนกันบ้างดีกว่า ยิ่งช่วงนี้ฝนแอบตกอยู่บ่อย ๆ ด้วย...

### อันดับ 7 : เสื้อเชิ้ตสีขาว

เป็นเสื้อที่คลาสสิกมากในหมู่คนตะวันตก เพราะมีดีที่ความสะดวกสบาย ระบายง่าย และสามารถใส่ได้กับเสื้อผ้าทุกชิ้น จะใส่กับยีนส์ก็เท ใส่กับกระโปรงก็ไม่เอาท

### อันดับ 8 : รองเท้าส้นสูง

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงที่ชอบใส่ส้นสูงหรือไม่ก็ตาม แต่ผู้หญิงควรมีรองเท้าส้นสูงไว้อย่างน้อย 2-3 คู่ เพราะส้นสูงจะช่วยปรับบุคลิกให้คุณให้ดูมีเสน่ห์ขึ้น ภูมิฐาน น่าเชื่อถือ เหมาะกับสาววัยทำงานทุกคน

### อันดับ 9 : กางเกงยีนส์

มีชื่อมานานแล้ว เรื่องความอมตะ และคาดว่าจะอยู่ยงคงกระพันคู่กับวงการแฟชั่นไปอีกนาน จนกว่าโลกจะแตก ถ้าคุณจะลงทุนซื้อกางเกงดีๆแต่แพงหน่อย ขอแนะนำยีนส์เท่านั้นคือคำตอบ

เพราะรับประกันความเทรนต์ที่ได้ตลอดชีวิตไปจนชั่วลูกชั่วหลาน(และหลานของ หลานๆๆ)

### อันดับ 10 : ชุดสีดำ

สีดำทำให้คนใส่ดูลึกลับ มีเสน่ห์ น่าค้นหา มีพลัง และมีอำนาจ ยิ่งเดี่ยวนีวงการแฟชั่นเปิดกว้าง

เราสามารถใส่ชุดดำไปได้เกือบทุกงานแล้ว แม้แต่งงานแต่งงาน สาวเกซอนเปรี้ยวจึงนำหาชุดกระโปรงสีดำเนียบๆมาครอบครองสักชุด ยิ่งไงก็ได้ใช้แน่ๆ

นี่ก็เป็น 10 อันดับแฟชั่น ยอดฮิตของทางฝั่งตะวันตกกัน ซึ่งสาวๆคนไหนไม่ยอมเอาท์ หรือตกเทรนต์ก็อย่าลืมนำไปหามาสวมใส่กัน จะได้สมเป็นสาวเทรนต์สมัยนิยมตัวจริง!!

ทีมา เดลินิวส์